

Số: **805**/PGDDĐT

Nam Từ Liêm, ngày **15** tháng 12 năm 2023

V/v tổ chức dạy học các môn học  
Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí,  
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Thực hiện Công văn số 4602/SGDDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức dạy học các môn học Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm hướng dẫn cụ thể như sau:

## **1. Môn Khoa học tự nhiên**

### **1.1. Phân công giáo viên**

Phân công giáo viên bảo đảm sự phù hợp về chuyên môn được đào tạo của giáo viên với nội dung dạy học được phân công (*theo các mạch nội dung Chất và sự biến đổi của chất, Năng lượng và sự biến đổi, Vật sống, Trái Đất và bầu trời*).

Việc phân công giáo viên đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đảm nhận dạy học từ 02 mạch nội dung hoặc toàn bộ chương trình môn học phải thực hiện từng bước, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn của giáo viên để bảo đảm chất lượng dạy học.

### **1.2. Xây dựng kế hoạch dạy học**

Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các mạch nội dung theo chương trình môn học. Trong trường hợp gặp khó khăn về xếp thời khóa biểu, cần xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt về thời gian, thời điểm thực hiện các mạch nội dung hoặc các chủ đề của chương trình để xếp thời khóa biểu phù hợp với việc phân công giáo viên, đáp ứng yêu cầu về tính khoa học, tính sư phạm (*bảo đảm nội dung dạy học trước là cơ sở cho nội dung dạy học sau*) và khả năng thực hiện của giáo viên (*tham khảo khung kế hoạch dạy học tại Phụ lục 1 Công văn số 5636/BGDĐT-GDTrH*).

### **1.3. Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá**

Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học, giáo viên dạy học nội dung nào thực hiện việc kiểm tra, đánh giá đối với nội dung đó.

Hiệu trưởng phân công giáo viên chủ trì phụ trách môn học ở mỗi lớp phối hợp với các giáo viên cùng dạy môn học ở lớp đó để thống nhất điểm đánh giá thường xuyên, bảo đảm số điểm đánh giá theo quy định, tổng hợp điểm, ghi điểm, nhận xét vào sổ theo dõi, đánh giá học sinh và học bạ.

Ma trận, nội dung bài kiểm tra định kì được xây dựng phù hợp với nội dung và thời lượng học của chương trình đến thời điểm kiểm tra. Hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra sao cho thuận tiện trong việc phân công giáo viên chấm bài, tổng hợp kết quả.

## **2. Môn Lịch sử và Địa lí**

### **2.1. Phân công giáo viên**

Phân công giáo viên bảo đảm sự phù hợp về chuyên môn được đào tạo của





giáo viên với nội dung dạy học được phân công (*theo phân môn Lịch sử, phân môn Địa lí và các chủ đề liên môn*).

Việc phân công giáo viên đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đảm nhận việc dạy học toàn bộ chương trình môn học phải thực hiện từng bước, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn của giáo viên để bảo đảm chất lượng dạy học.

### **2.2. Xây dựng kế hoạch dạy học**

Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng theo từng phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí, các phân môn được bố trí dạy học đồng thời trong từng học kì phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường (*tham khảo khung kế hoạch dạy học tại Phụ lục 2 Công văn số 5636/BGDĐT-GDTrH*).

### **2.3. Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá**

Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì được thực hiện trong quá trình dạy học theo từng môn. Nội dung bài kiểm tra, đánh giá định kì phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học theo từng phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

Hiệu trưởng phân công giáo viên chủ trì phụ trách môn học ở mỗi lớp phối hợp với các giáo viên cùng dạy môn học ở lớp đó để thống nhất điểm đánh giá thường xuyên, bảo đảm số điểm đánh giá theo quy định, tổng hợp điểm, ghi điểm, nhận xét vào sổ theo dõi, đánh giá học sinh và học bạ (*tham khảo khung kế hoạch dạy học tại Phụ lục 2 Công văn số 5636/BGDĐT-GDTrH*).

## **3. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp**

### **3.1. Phân công giáo viên**

Phân công giáo viên bảo đảm sự phù hợp giữa năng lực và chuyên môn của giáo viên với nội dung hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được đảm nhiệm; ưu tiên phân công giáo viên phụ trách theo từng chủ đề để thuận lợi trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, hướng dẫn và đánh giá học sinh trong quá trình trải nghiệm theo yêu cầu cần đạt của chủ đề đó.

### **3.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục**

Kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được xây dựng theo từng chủ đề. Giáo viên được phân công đảm nhận chủ đề tổ chức cho học sinh tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức hoạt động, tổ chức cho học sinh luyện tập, thực hành nghiệm theo yêu cầu của chương trình và tổ chức cho học sinh báo cáo, thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện (*tham khảo kế hoạch tổ chức thực hiện một chủ đề tại Phụ lục 3 của Công văn số 5636/BGDĐT-GDTrH*).

Việc xây dựng thời khóa biểu bảo đảm sự linh hoạt (*không bắt buộc phải chia đều số tiết/tuần, không bắt buộc thực hiện lần lượt các chủ đề theo trình tự trong sách giáo khoa*) sao cho mỗi chủ đề được tổ chức thực hiện trong một khoảng thời gian phù hợp với kế hoạch của giáo viên trong thời gian đó.

### **3.3. Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá**

Giáo viên tổ chức cho học sinh tìm hiểu nội dung, phương pháp, hình thức trải





nghiệm trước khi thực hiện hoạt động trải nghiệm theo yêu cầu cần đạt của chủ đề. Đối với việc thực hiện hoạt động trải nghiệm, giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành, rèn luyện và vận dụng theo nội dung phương pháp, hình thức hoạt động đã được hướng dẫn với yêu cầu cụ thể về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành.

Quá trình trải nghiệm có thể là hoạt động cá nhân, nhóm nhỏ hoặc nhóm lớn, ở các không gian khác nhau trong và ngoài lớp học, trong và ngoài nhà trường tùy theo nội dung và tính chất của hoạt động. Trong quá trình học sinh thực hành trải nghiệm, giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện của học sinh.

Đối với đánh giá thường xuyên, giáo viên phụ trách chủ đề nào thực hiện việc kiểm tra, đánh giá đối với chủ đề đó. Hiệu trưởng phân công giáo viên chủ trì phụ trách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở mỗi lớp phối hợp với các giáo viên cùng dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở lớp đó để thống nhất kết quả đánh giá thường xuyên, tổng hợp kết quả, ghi kết quả đánh giá vào sổ theo dõi, đánh giá học sinh và học bạ.

Nội dung bài, đánh giá định kì được xây dựng phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học đến thời điểm đánh giá. Các giáo viên được phân công thống nhất về nội dung đánh giá định kì, trong đó xác định cụ thể các tiêu chí đánh giá để đáp ứng yêu cầu của chương trình; chú trọng đánh giá thông qua sản phẩm trải nghiệm của học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đình kèm Công văn số 4602/SGDDT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các phụ lục tới các đơn vị. Yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về phòng Giáo dục và Đào tạo quận để được hướng dẫn, giải quyết. /

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Phạm Văn Khang**

